






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>โควิด-19 สายพันธุ์ล่าสุด สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยรัฐ)</p> <p>-ศ.นพ.พย ภู่วรรวน หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า โควิด-19 end game โดยเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล และน่าจะสิ้นสุดด้วยการเปลี่ยนเป็นโรคประจำฤดูกาลต่อไป โดยให้ข้อมูลว่า เชื้อไวรัสก่อโรคโควิดมีการกลายพันธุ์มาตลอด เพื่อหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จึงทำให้เป็นแล้วเป็นอีกได้ แต่ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โควิด-19 สายพันธุ์ที่ต้องติดตาม คือ คราเคน (Kraken) และ ออร์ธรัส (Orthrus) ถือว่าเป็นสายพันธุ์อันตราย เพราะหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันได้ดี คราเคน คือ สายพันธุ์ XBB.1.5 ที่พบมากในอเมริกาและยุโรปขณะนี้ สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดี และมีโอกาสที่จะเป็นสายพันธุ์หลักต่อไปได้ โควิด ออร์ธรัส คือ สายพันธุ์ CH.1.1 เป็นสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มจะพบเพิ่มขึ้นและพบว่าหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่ เกิดจากการติดเชื้อและวัคซีนในอดีต ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์ยังจัดอยู่ในโอไมครอนในตระกูลของ BA.2 ทั้งสองสายพันธุ์มีแนวโน้มพบเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ได้ระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศไทย โดยพบว่ามีกรณีนำมาจากต่างประเทศ</p>	
 กัญชา	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.กัญชาทางการแพทย์ สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน ผู้จัดการ แนวนหน้า สยามรัฐ บ้านเมือง คมชัดลึก สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย news1live thereporter thailandplus thaigov 77kaoded)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ ยุกระดับการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพ พร้อมเปิดป้ายวิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก และศูนย์นวัตกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ วิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก จ.กาญจนบุรี</p> <p>นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้นำพืชกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์รักษาและสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการ กระบวนการเพาะปลูกถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญ ต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก สธ. โดยกรมการแพทย์แผนไทยจึงร่วมกับวิสาหกิจชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสัมมนาวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว เกณฑ์ประเมินและมาตรฐานการส่งออก เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนา กัญชาทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล แข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าปี 2566 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 48,298 ล้านบาท ทั้งนี้พืชกัญชายังถือเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และ สธ.ได้เสนอ กัญชาไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย และจะเสนอต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายในปีนี้</p> <p>2.อ้างชื่อกรมการแพทย์แผนไทยฯขายกัญชา สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (แนวนหน้า thebangkokinsight)</p> <p>-นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตือนกรณีมีการแอบอ้างกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดสรร-ขายเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง รับซื้อช่อดอก มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ยันผู้ต้องการไปศึกษาวิจัย จำหน่ายแปรรูป ต้องขออนุญาต รายงานที่มาและการนำไปใช้</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>แผ่นดินไหวตุรกี สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวนหน้า, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, hfocus, thereporter thailandplus, pptvhd36 ,thaigov, news1live, ช่อง 3,7,9,NBT,TNN,mono29)</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวนิช รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มีการจัดส่งทีมค้นหากู้ภัยหรือทีม Urban Search and Rescue (USAR) นำโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แล้ว จำนวน 42 คน ซึ่งมีแพทย์ พยาบาลกู้ชีพ และเวชกิจฉุกเฉินจำนวน 3 คนจากกรมการแพทย์ร่วมเดินทางไปด้วย ขณะนี้เดินทางถึงอิสตันบูลแล้ว โดยจะเข้าไปช่วยค้นหาผู้ประสบภัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และประเมินสถานการณ์ ขนาดของภัยพิบัติ ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สธ.ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือออร์รวมระดับกระทรวง กรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศตุรกีแล้ว เพื่อจัดการสนับสนุนความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนการร้องขอเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นทางการตุรกีได้ประสานกับกรมยุโรป กต. มีรวมกว่า 200 รายการ แต่คาดว่าทางการไทยจะสามารถจัดส่งให้ได้ประมาณ 20-30 รายการ ใช้งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ส่วนทีมแพทย์ทหาร จำนวน 25 นาย หรือทีม MERT มีการเตรียมทีมแล้ว คาดว่าจะเดินทางในช่วงวันที่ 11 หรือ 12 กุมภาพันธ์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100)</p> <p>-นพ.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่ขององค์การอนามัยโลก(WHO) อยู่ระหว่างเดินทางไปยังซีเรีย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่รัฐบาลซีเรีย ชาวบ้านหลายพันคนไม่มีแคลนเต็นท์พักแรมชั่วคราว ขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม ยา รักษาโรคและเชื้อเพลิง อีกทั้งอากาศหนาวจัด นอกจากนี้ การลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังซีเรียดำเนินการอย่างยากลำบาก เนื่องจากตุรกีและซีเรียเปิดด่านชายแดนเพียงจุดเดียว ล่าสุด ตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศตุรกีและซีเรียรวมกว่า 21,000 ราย มีผู้บาดเจ็บ 78,124 คน ขณะเดียวกัน ทีมกู้ภัยอยู่ระหว่างเร่งทำงานแข่งกับเวลา เพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารบ้านเรือน</p>	
<p>เปิด รพ.สต.บ้านตลาดเขตกแห่งใหม่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด บ้านเมือง คมชัดลึก hfocuse 77kaoded thailandplus thaigov)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เปิดอาคาร รพ.สต.บ้านตลาดเขตก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี สร้างขึ้นใหม่จากความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนารพ.สต.บ้านตลาดเขตกกับภาคประชาชน โดยบริจาคที่ดิน ทุนทรัพย์ และจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมกว่า 15 ล้านบาท ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน ที่มีคุณภาพและสะดวก รวดเร็ว</p>	-
<p>สธ.พัฒนาตรวจแล็บ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงานและมอบทิศทางการทำงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล หรืออาร์แอลยู พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลนาร่อง จำนวน 23 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้แพทย์ส่งตรวจแล็บได้อย่างเหมาะสม คุ่มค่า และเป็นประโยชน์มากที่สุด ในแต่ละปีมีการส่งตรวจทางแล็บไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท หากนำอาร์แอลยูมาใช้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี</p> <p>ด้าน นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักการสำคัญของโครงการอาร์แอลยู คือ การส่งตรวจแล็บเมื่อจำเป็น ลดการส่งตรวจที่ไม่เป็นประโยชน์ อาทิ การส่งตรวจแล็บบ่อยครั้งเกินจำเป็น ส่งตรวจแล็บซ้ำ เพราะไม่ได้ส่งข้อมูลระหว่างกัน ทั้งนี้ถ้าลดส่งตรวจแล็บที่ไม่เป็นประโยชน์ลงได้ จะทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงและลดอันตรายต่อผู้ป่วยด้วย ที่ผ่านมา 23 รพ.นำร่องได้ปฏิบัติอย่างได้ผลในระดับหนึ่ง คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะทำให้อาร์ แอลยูเกิดขึ้นได้จริงใน รพ.ต่าง ๆ</p>	
<p>วัคซีน HPV</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด ผู้จัดการ สำนักข่าวไทย ฐานเศรษฐกิจ sondhitalk thebangkokinsight news1live)</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กล่าวว่า ที่ประชุมยังคงแนะนำการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 เข็ม แม้ว่าในช่วงปี 2562-2564 ได้เกิดการขาดครววัคซีน HPV ทั่วโลก จากปัญหาโรงงานผลิตวัคซีนไม่สามารถผลิตวัคซีน HPV ได้เพียงพอ เนื่องจากวิกฤติการระบาดโควิด-19 ส่งผลให้เด็กนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2562-2564 จำนวนประมาณ 1.2 ล้านคน ไม่ได้รับวัคซีน HPV ตามแผนงานฯ และมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคต แต่ในปี 2565 บริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้มีการจัดส่งวัคซีน HPV จำนวน 8 แสนโดส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการฉีดนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2565 และได้มีการสั่งซื้อวัคซีน HPV จำนวน 8 แสนโดส สำหรับเด็กนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนเพียงพอสำหรับการเก็บตักนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2562-2564 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ สปสช. จึงร่วมมือกันผลักดันการจัดหาวัคซีน HPV สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในปี 2562-2564 ซึ่ง สปสช. อยู่ระหว่างการวางแผนงบประมาณเพื่อจัดหาวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ยืนยันว่า เด็กไทยชั้น ป.5 ที่ตกค้างตั้งแต่ปี 2562-2564 จะได้รับวัคซีนครบทุกราย ตามความสมัครใจ และจากคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่า ประสิทธิภาพของการป้องกันมะเร็งปากมดลูกยังสูงอยู่ แม้ว่าจะมีการเว้นระยะห่างการฉีดเข็มที่ 2 ออกไปนานกว่าที่กำหนด</p>	
<p>ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย)</p> <p>- นางสาวธนวดี ท่าจีน ผอ.มูลนิธิเพื่อนหญิง ยกเคส “ตีว อริสรา” ถือเป็นสิ่งสะท้อนได้ว่ายังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ต้องทน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อยู่กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ต้องใช้เวลานานกว่าจะรวบรวมความกล้าเปิดเผยออกมา จนเกิดบาดแผลทางใจ ที่ใช้เวลานานกว่าจะหาย ความรุนแรงในครอบครัวจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องทนทั้งผู้ถูกระทำและผู้พบเห็น ทั้งนี้หากมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว สามารถแจ้งได้ทันที ทั้งตำรวจ 191, หน่วยงานเฉพาะ พม. 1300 หรือมูลนิธิเพื่อนหญิง 025131001 จะมีทีมที่พร้อมช่วยเหลือ มีบ้านพักพิงฉุกเฉินให้ออกจากจุดนั้นก่อนได้ มีการให้ความช่วยเหลือกฎหมาย และกองทุนช่วยเหลืออาชีพ เป็นต้น และยังสามารถไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ ที่มีอยู่ 117 แห่งทั่วประเทศ ที่สำนักงานอัยการจังหวัดได้ หรือโทรสายด่วน 1157 ขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามขั้นตอนทางกฎหมายได้ นอกจากนี้ปัจจุบันประเทศไทยมี พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว ที่แม้ถูกระทำรุนแรง แต่ก็เปิดช่องให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้</p> <p>ด้าน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เผยว่า กรณีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย จนเกิดบมในใจว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ทำร้ายร่างกาย จะสร้างความทรงจำฝังใจได้ ทำให้เกิดอาการหวาดกลัว หวาดผวา ซึ่งต้องได้รับการดูแลบำบัดรักษา เพราะมีเชืมนั้นอาจทำให้การใช้ชีวิตไม่ปกติ บาดแผลทางใจเมื่อเป็นแล้ว ก็จะใช้เวลานานกว่าจะหาย บางคนหวาดผวา บางคนฝันร้าย การที่ผู้ถูกระทำ ประสบเหตุความรุนแรงในครอบครัว แต่ไม่อาจก้าวพ้นออกจากครอบครัวนั้นได้ สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะมาจากครอบครัวปิด เช่น กลัวการเป็นข่าว หรือการถูกเปิดเผยเรื่องในครอบครัว ทำให้ต้องจำทน</p>	
<p>7 เทคนิค Work-life balance</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(ch7)</p> <p>-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ความรู้ ว่า โรคคาโรซิ หรือที่เรียกว่า ทำงานจนตาย เป็นปัญหาต่อเนื่องในสังคมการทำงานของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานเกือบ 50 ปี สาเหตุของคาโรซิ คือ ความเครียด ก็จะมีกลไกตอบสนองเพื่อลดความเครียดนั้นลง ถ้าไม่สามารถจัดการความเครียดได้ ซึ่งทำให้เกิดกลไกจิตบังคับกาย หรือแสดงออกทางร่างกายหรือเกิดโรคได้ ความเครียดที่หลงเหลือทำให้มีระดับ catecholamine สูงในเลือดตลอด และทำให้ความดันโลหิตขึ้น ซึ่งจะทำให้เส้นเลือดแข็งและหนาตัว เกิดความดันเลือดสูงขึ้นอีก และทำให้เป็นโรคของหลอดเลือด</p> <p>ด้าน นพ.เกรียงไกร นามโธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี แห่ง 7 วิธีการทำงานเพื่อให้เกิด work-life balance ซึ่งเป็นภาวะที่มีความสมดุล โดยคนทำงานสามารถจัดลำดับความสำคัญให้เกิดความเท่ากัน ระหว่างสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงาน เท่ากับ สิ่งที่ทุ่มเทให้กับชีวิตส่วนตัว การมี work-life balance จะทำให้เกิดผลเชิงบวกหลายอย่าง เช่น ลดความเครียด ลดโอกาสหมดไฟ และมีความรู้สึกที่ตนเองมีความสุขสบายใจ นายจ้างที่มุ่งมั่นจะจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้สนับสนุน work-life balance กับลูกจ้าง จะช่วยลดค่าใช้จ่าย มีการลาป่วยน้อยลง และลูกจ้างจะมีความสุข และทำงานให้เต็มที่</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวนหน้า กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ คมชัดลึก กรมประชาสัมพันธ์ hfocus thebangkokinsight, nationtv. thaiPBS สวท., TNN Chiangmai-Mail,newtv)</p> <p>-นพ.วีรวัฒน์ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 อาจส่งผลให้ดวงตาเกิดการระคายเคือง แต่อาการผิดปกติเหล่านี้มักเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับดวงตายุวกเว้นเด็กที่มีความผิดปกติกับดวงตา เช่น เป็นภูมิแพ้ หรือภูมิแพ้ขึ้นตาอาจมีการระคายเคือง คันตา ตาแห้ง หรือรุนแรงถึงขั้นเยื่อตาอักเสบ กระจกตาอักเสบจากการสัมผัสฝุ่นละออง</p>	
<p>ตรวจเยี่ยม รพ.ด่านซ้าย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus thaigov ทวีทุกช่อง)</p> <p>-พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก, สยามรัฐ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, nationtv. ch3 innnews)</p> <p>-พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี (ผบช.กมค.) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), กรมศุลกากร, กรมการค้าต่างประเทศ และกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงสร้างความเข้าใจกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับบุรีไฟฟ้าและพิษภัยของบุรีไฟฟ้า ว่า สคบ.มีคำสั่งที่ 9/2558 เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุรีไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุรีไฟฟ้า ซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิด ดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการจึงมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่นเดียวกัน ผู้นำเข้าบุรีไฟฟ้ามีความผิดประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับกับให้ริบด้วย นอกจากนี้ยังเป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยทาง ผบ.ตร. กำชับให้มีการเร่งรัดกวาดล้างจับกุมโดยเน้นหนักไปที่ผู้ค้า</p>	
<p>สปสช.-พญาจัดงาน"เลิฟปิ้งรักปลอดภัย"14 ก.พ. สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ประชาไท) -ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันที่ 14 ก.พ. ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ สปสช.ร่วมกับ นายกเมืองพญา จัดงานเปิดตัวโครงการ "เลิฟปิ้ง รักปลอดภัยแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" แจกยาคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมกันตระหนักต่อการแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม งานดังกล่าวจะเป็นการเริ่มให้บริการถุงยางอนามัยให้กับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ผ่าน "ตู้จ่ายถุงยางอัตโนมัติ" เป็นวันแรก เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการถุงยางอนามัยให้กับประชาชนที่ง่าย สะดวกในการเข้ารับบริการ เพียงใช้บัตรประชาชนสามารถยื่นยื่นการใช้สิทธิเท่านั้น โดยขณะนี้ติดตั้งตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติแล้วในเมืองพญา 3 จุดบริการ ได้แก่ อาคารท่าข้ามเรือแหลมบาลีฮาย โรงพยาบาลเมืองพญา และตลาดเทพประสิทธิ์.</p>	
<p>Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus thaigov) -บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดได้ประกาศความพร้อมจัดงาน “Thailand Social Awards” ครั้งที่ 11 มอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ มากกว่า 300 รางวัล ในกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Government & State Enterprise (กลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ) มีหน่วยงานที่ได้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ กรมควบคุมโรค, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วุฒิสภา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ TRUE ICON HALL ณ Icon Siam โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชม Facebook Live ผ่านช่องทาง https://facebook.com/thaileandsocialawards</p>	